

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นางเรไร รักศิลป์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (พทท.6) และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือ นายคณบดี สัมพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายบุญทวี ริเริ่มสุนทร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช นายยุทธกิจ มานะจิตต์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวรพิตา จงเพิ่มวัฒนผล นางจิรายุณัฐ อัจฉริยะขจร กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนผู้ประกอบการ YEC ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ของบีไอไอ มาตรการต่างๆ รวมถึงแนวทางในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ พทท.6 กล่าวถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ระเปียงเศรษฐกิจ SEC และการเสริมสร้างปัจจัยเกื้อหนุนต่อการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ



จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชื่อเรียกกันติดปากอย่างไม่เป็นทางการว่า “เมืองคอน” ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่เป็นลำดับ 2 ของภาคใต้ ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจและดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนทำธุรกิจในจังหวัดนี้

ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตร การค้า การอุตสาหกรรม การเหมืองแร่ และอาชีพหลัก คือ การทำสวนยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ทำนา ทำไร่ ทำสวน ผลไม้ การประมง และการเลี้ยงสัตว์ การเหมืองแร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแร่ที่สำคัญได้แก่ ยิปซัม หินปูน (สำหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง) โดโลไมต์ แบริต์ เฟลด์สปาร์ ดินอุตสาหกรรม(ซีเมนต์)

ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา(ยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น ยางแท่ง แปรรูปไม้ ยางพารา)และอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เป็นต้น

## อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่

1. อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ จำนวน 116 โรงงาน แยกเป็น
    - 1.1 อุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน ปัจจุบัน มีจำนวน 103 โรง กำลังการผลิตรวมประมาณ 325,000 ตัน/ปี ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
    - 1.2 อุตสาหกรรมน้ำยางข้น มีโรงงาน 6 โรง กำลังการผลิต 78,250 ตัน/ปี ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ มาเลเซีย และจีน
    - 1.3 อุตสาหกรรมยางแท่ง มีโรงงาน 7 โรง กำลังการผลิต 335,800 ตัน/ปี ตลาดต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
  2. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา มีโรงงาน 118 โรง กำลังการผลิต 1,100,000 ลบ.ม./ปี ตลาดต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ จีน
  3. อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ มีจำนวน 8 โรง กำลังการผลิต 1,830 ตัน FFB/วัน
  4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีกำลังการผลิต 6.9 ล้านเมตริกตัน/ปี ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ในพื้นที่ภาคใต้
  5. อุตสาหกรรมผลิต ส่ง จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชนอม มีกำลังการผลิต 824 เมกกะวัตต์, ไฟฟ้าจาก Bio gas/Bio mass จำนวน 6 โรงงาน กำลังการผลิต 90.45 เมกกะวัตต์
  6. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต SALES GAS 71,610 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน LPG 166,980 ตัน/ปี และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 30,927 ตัน/ปี
- ที่มา : <https://nakornsrihammarat.industry.go.th/th/cms-of-564>

## สถานการณ์ด้านการส่งเสริมการลงทุน

สำหรับการลงทุนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560-2565 (ก.ย.) มีจำนวนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวม 29 โครงการ เงินลงทุน 8,366.9 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน 1,020 คน สำหรับโครงการที่อนุมัติส่งเสริมการลงทุน ปี 2565 จำนวน 4 โครงการ เงินลงทุน 679.10 ล้านบาท กิจการผลิตน้ำมันปาล์ม กิจการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และกิจการยางแท่ง

การมาเยือนครั้งนี้ บีไอไอ สุราษฎร์ฯ ได้มีโอกาสเข้าพบบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการเปิดดำเนินการ การใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการอีกด้วย



ธุรกิจที่นำลงทุนยังมีอีกหลายด้าน เช่น การทำสวนมังคุดและแปรรูป การทำหัตถกรรมพื้นบ้าน ผ้ายกเมืองนคร (สินค้าขึ้นชื่อประจำจังหวัด) เครื่องถมเมืองคอน จักสานย่านลิเภา ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

ขณะเดินทาง ได้มีโอกาสไปที่หมู่บ้านคีรีวง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา เป็นธรรมชาติ และเงียบสงบ ความมีเสน่ห์ของที่นี่ก็คือ ชุมชนที่นี่จะมีวิถีชีวิตที่เป็นแบบเครือญาติ และมีความเป็นกันเอง การมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน ได้พบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่น่าสนใจ เช่น

**“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพร่”** ชาวคีรีวงเปิดศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพกลุ่มบ้านสมุนไพร่คีรีวง โข้วผลงานความสำเร็จในกาผลิตสมุนไพร่ท้องถิ่น เป็นตัวอย่างที่มีความเข้มแข็งในการบูรณาการจัดการทรัพยากรในชุมชน ใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ทั้งในและต่างประเทศ แนะนำชวนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์สานต่อพัฒนาของดีเมืองคอน

**“กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง”** มีสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาขาย ไม่ว่าจะเป็น จำพวกผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกสวยงาม โดยจุดเด่นของสินค้าของที่นี่ คือ เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากธรรมชาติ ไร้สารเคมี สวยงาม ประณีต เป็นงานฝีมือ

**“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรคีรีโฮมสเตย์”** ซึ่งได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว เพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนคีรีวง หมู่บ้านคีรีวงไม่ได้เป็นที่รู้จักแคในฐานหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยเท่านั้น ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมังคุดก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะ “มังคุดเขาคีรีวง” ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีผลใหญ่ ผิวมันวาว เปลือกหนารสชาติหวานเปรี้ยวกำลังดี ซึ่งผลขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง 4 ลูกต่อ 1 กิโลกรัม เป็นสินค้าขึ้นทะเบียน “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)” วิถีชีวิตเกษตรของชาวคีรีวงจะทำสวนผลไม้ผสมหลายชนิด ที่เรียกว่า “สวนสมรม” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำให้มีพืชผลกินตลอดปีและพืชไม่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค

ก่อนหน้าที่นี่คีรีวงมีกลุ่มบ้านสมุนไพร่คีรีวงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ทางกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้าน



คีรีวงมีการนำเปลือกและใบมังคุดมาใช้ในการทำผ้ามัดย้อม ต่อมาคุณอาจินต์ เพ็ชรวงศ์ ต้องการที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป จึงตัดสินใจเข้าไปปรึกษาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยตั้งใจหวังว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่เทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์

ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดจากมังคุดเขาคีรีวงนั้นมีสารชนิดหนึ่งที่ยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสี (ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส) มีประสิทธิภาพสูงถึง 83% เทียบเคียงกรดโคจิก (Kojic Acid) – สารที่ได้จากกระบวนการหมักข้าวมอลต์ ช่วยลดเม็ดสีในชั้นผิว

ระยะเวลากว่า 2 ปี จนในที่สุดได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Petchkiri (เพชรคีรี) เซรั่มจากสารสกัดมังคุดเขาคีรีวง เจ้าแรกของประเทศไทย ความพิเศษอยู่ตรงที่สารยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่สกัดได้จาก



มังคุดเขาศีรีวงสูงกว่ามังคุดที่ปลูกได้จากแหล่งอื่น จนได้รับเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณอาจันต์ ให้ความเห็นว่า เกษตรนวัตกรรมการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร โดยอิงกับงานวิจัยในปัจจุบันทำได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อน สามารถติดต่อตามหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะต่างๆ ได้เลย สำคัญคือเป้าหมายเราต้องชัดเจน เป้าหมายในที่นี้คือ อยากทำผลิตภัณฑ์อะไร กลุ่มลูกค้าคือใคร และต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วย

### ไปสู่อากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางหุบเขา ณ ซิลเวอร์วิลเลจ ฟาร์มคาเฟ่ แอนด์ รีสอร์ท

สถานที่ตั้งอยู่ในตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช การเดินทางเข้าร้านจะต้องเข้าไปในซอยประมาณ 100 เมตร เราก็จะเจอกับคาเฟ่หลังเล็กที่ทำมาจากขนำเก่าหรือบ้านไม้ บริเวณโดยรอบมีพื้นที่กว้างขวาง ถูกแบ่งเป็นโซนๆ คือ โซนคาเฟ่ โซนบ้านพัก โซนกางเต็นท์ และโซนสวนผักผลไม้ต่างๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางธรรมชาติของหุบเขา ลำธาร และสายหมอกที่งดงาม อย่างที่คนในชุมชน กล่าวว่ “ซีรีวง” อากาศดีที่สุดในประเทศไทย นับว่าเป็นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม อีกพื้นที่หนึ่งที่อยากแนะนำ...

